

Qua phong trào “Ba xung kích” toàn tỉnh đã bình chọn được 15.777 cá nhân và 30 tập thể đạt danh hiệu “Thanh niên xung phong” xuất sắc.

II – Tích cực học tập, công tác, lao động sản xuất xây dựng quê hương

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần II được tổ chức từ ngày 21 đến 24/1/1980. Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ tư của Đoàn, tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ nhất, rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ của Đoàn trong nhiệm kỳ tới, bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Nghị quyết Đại hội nêu phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre trong 3 năm (1980 – 1983), trong đó nhấn mạnh: Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục nâng cao giác ngộ cách mạng và lý tưởng cộng sản cho đoàn viên, thanh niên, có tinh thần làm chủ tập thể, đẩy mạnh phong trào xung kích sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao sức mạnh tổ chức Đoàn, làm tròn nhiệm vụ xây dựng Đảng, chăm lo tốt công tác thiếu niên nhi đồng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa

II gồm 45 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Chạy (Hai Thửa) được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn, Đồng chí Đặng Quốc Tuấn và Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Sương (Phương Trang) được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Từ ngày 20 đến ngày 22-11-1980, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IV đã được tiến hành tại Hội trường Ba Đình – Hà Nội. Lần đầu tiên trong lịch sử của Đoàn, đông đảo đại biểu của Đoàn khắp mọi miền Tổ quốc về dự Đại hội.

Đoàn Đại biểu Bến Tre đem đến Đại hội những thành tựu và ý chí của tuổi trẻ Bến Tre quyết tâm cùng tuổi trẻ cả nước đẩy mạnh phong trào cách mạng.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV đã đề ra ba mặt công tác của Đoàn và thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới là:

+ Nâng cao giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, quyết tâm học tập, rèn luyện trở thành lớp người mới làm chủ phát triển toàn diện.

+ Đẩy mạnh phong trào “Ba xung kích” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Xây dựng Đoàn vững mạnh, nhanh chóng tổ chức, đoàn kết, tập hợp thế hệ trẻ thành lực lượng làm chủ tập thể.

Tháng 5 – 1982, Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp

hành Trung ương Đoàn (khoá IV) đã đề ra ba chương trình hành động cách mạng của Đoàn và tuổi trẻ cả nước trong hai năm 1992 – 1993 là:

+ Chương trình tuổi trẻ đẩy mạnh sản xuất lương thực.

+ Chương trình tuổi trẻ thực hành tiết kiệm

+ Chương trình tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV và các chương trình hành động do Trung ương Đoàn phát động, đoàn viên thanh niên trong tỉnh vượt mọi khó khăn, ra sức phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Đoàn viên, thanh niên trong tỉnh phát huy vai trò xung kích trong ba cuộc cách mạng, khai thác tiềm năng ba thế mạnh của tỉnh (nông, ngư, công nghiệp), tham gia cải tạo và phát triển nông nghiệp toàn diện ... nhằm ổn định đời sống nhân dân. Nét mới trong phong trào tuổi trẻ trong giai đoạn này là Tỉnh Đoàn phát động tập thể đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện các công trình kinh tế, văn hóa, xã hội mang tên “Công trình thanh niên” do thanh niên đăng ký quản lý và thực hiện. Đó là công trình đê Đông (Bình Đại), kênh nổi và trạm bơm Hưng Khánh

Trung (Chợ Lách), kênh nổi An Hóa, công trình giao thông Chợ Lách, công trình thủy lợi ở Ba Tri,... Thông qua việc đảm nhận các công trình thanh niên, tổ chức tập hợp thanh niên qua phong trào, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa có ý nghĩa giáo dục thiết thực. Đoàn đã huy động trên hai triệu lượt đoàn viên, thanh niên với hàng triệu ngày công xây dựng các công trình trên.

Bên cạnh đó, Đoàn còn làm vai trò nòng cốt trong phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, nhất là trong các tập đoàn sản xuất, hàng ngàn đoàn viên tham gia vào Ban quản lý. Có nhiều tập đoàn sản xuất tiên tiến như: Phú Lợi Thượng (Mỏ Cày), Phú Đa, Vĩnh Thành (Chợ Lách), hợp tác xã Bình Thành (Giồng Trôm).

Đoàn viên thanh niên đi đầu trong thâm canh, áp dụng giống mới, tích cực hưởng ứng phong trào làm 35.000 tấn phân xanh, phân chuồng do Trung ương Đoàn phát động, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Sở Nông nghiệp chỉ đạo và phát động trong 3 năm đã đưa xuống đồng ruộng 500.000 tấn phân. Trên các tuyến đường giao thông và các công trình thủy lợi, thanh thiếu niên đã trồng hàng triệu cây xanh trong phong trào "*Trồng cây nhớ ơn Bác*".

Ở thị xã, thị trấn, Đoàn đã tích cực vận động thanh niên chưa có việc làm vào thanh niên xung

phong hoặc về nông thôn tham gia sản xuất, số còn lại đưa vào các tổ chức ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Trên mặt trận an ninh quốc phòng, Đoàn đã giáo dục, vận động thanh niên tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự, đảm bảo quân số cho đơn vị bộ đội và công an của tỉnh, huyện, thị. Đoàn đã cùng các ngành động viên trên 17 ngàn đoàn viên, thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự. Công tác Đoàn trong trường học có bước tiến bộ mới, nhiều tập thể giáo viên học sinh đạt danh hiệu tập thể tiên tiến và cá nhân tiên tiến. Phong trào thi đua đạt danh hiệu tập thể học sinh XHCN phát triển rộng mạnh.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào chống văn hóa đồi trụy, nhiều cơ sở Đoàn tổ chức các đội xung kích làm nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục thu gom các loại sách báo, phim ảnh, băng hình có nội dung xấu. Tại thị xã Bến Tre có trên 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào này và đã giáo dục trên 1.200 lượt người vi phạm.

Gắn liền với công tác và phong trào hành động cách mạng của thanh niên, tổ chức Đoàn trong tỉnh không ngừng lớn mạnh về số và chất lượng. Năm 1983, số đoàn viên toàn tỉnh lên 29.000 đồng chí, hầu hết các cơ sở Đoàn được kiện toàn và trẻ hóa đạt 26% tổng số đoàn viên.

Hưởng ứng cuộc vận động "Nâng cao chất lượng đoàn viên" và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đoàn cơ sở để tiến tới trao thẻ Đoàn. Nhiều cơ sở Đoàn trong tỉnh đã phấn đấu từ trung bình chuyển lên khá, mạnh. Toàn tỉnh đã tiến hành trao thẻ đợt I cho 6.957 đoàn viên.

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng. Tháng 8 - 1982, Ban Bí Thư Trung ương Đoàn họp và ban hành chỉ thị số 11/TWĐTN "Về việc tăng cường chỉ đạo mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong thời gian trước mắt". Thực hiện chỉ thị trên, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, vai trò nòng cốt của Đoàn, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên đã có chuyển biến rõ rệt. Đến cuối năm 1983 ở Bến Tre đã có 27.000 hội viên. Hoạt động của Hội với nhiều hình thức phong phú, có tác dụng cổ vũ thanh niên rèn luyện, phấn đấu qua đó lựa chọn thanh niên tiên tiến kết nạp vào Đoàn.

Thực hiện cuộc vận động rèn luyện trở thành đảng viên, "Toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng". Đến năm 1983, Đoàn đã giới thiệu cho Đảng 4.000 đoàn viên ưu tú và đã được Đảng xét kết nạp được 2.869 đồng chí vào Đảng.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ được tiến hành thường xuyên. Trong nhiệm kỳ qua đã đưa đi

đào tạo Trung ương là 56 đồng chí. Tỉnh, huyện tổ chức bồi dưỡng đào tạo trên 1.000 đồng chí.

Công tác thiếu niên nhi đồng và phát triển Đội được nâng lên. Tổng số đội viên toàn tỉnh tính đến cuối năm 1983 là 50.000 đội viên, xây dựng gần 100 Chi đội mạnh, tổ chức trên 300 sao nhi đồng. Đội đã huy động trên 50.000 em tham gia công tác “*Trần Quốc Toản*”, các em đã góp quỹ kế hoạch nhỏ được gần 40 triệu đồng.

Những thành tích của tuổi trẻ tỉnh Bến Tre trên đây bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng bộ, trực tiếp là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn và cán bộ, đoàn viên thanh niên các ngành, các cấp, cùng với sự phấn đấu không mệt mỏi, phát huy quyền làm chủ, xung kích sáng tạo thực hiện sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn mới của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

III – Hăng hái thực hiện các chương trình hành động cách mạng do Trung ương đoàn phát động - thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 1983, Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã họp Đại hội lần thứ III (1983-1985), Nghị quyết Đại hội nêu rõ phương hướng phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng